

Số: /BC-BKTNS

Kon Tum, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2023

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, trên cơ sở Báo cáo số 187/BC-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2023. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Về tình hình thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2023

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản tán thành với dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó nhấn mạnh một số nội dung sau:

- Về kinh tế: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 7.732 tỷ đồng, tăng 6,80% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 22/63 tỉnh thành trên cả nước và cao nhất trong khu vực Tây Nguyên. Trong đó: Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản tăng 5,65%; Khu vực Công nghiệp và Xây dựng tăng 10,88% (trong đó Công nghiệp tăng 12,65%); Khu vực Dịch vụ tăng 5,31%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,48%. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt, chỉ số PCI của tỉnh Kon Tum năm 2022 đạt 64,89 điểm, xếp thứ 37/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc so với năm 2021, là thứ hạng cao nhất tỉnh đạt được kể từ năm 2006 đến nay⁽¹⁾.

¹ Theo số liệu và kết quả điều tra của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố.

- Về văn hóa, xã hội và môi trường: Công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, giảm nghèo, lao động việc làm, an sinh xã hội được thực hiện thường xuyên, chủ động. Công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục được củng cố, nâng cao chất lượng⁽²⁾; công tác đào tạo nghề tiếp tục được duy trì⁽³⁾, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề tăng 51% so với cùng kỳ. Các loại dịch bệnh được kiểm soát tốt; chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được cải thiện. Ngành du lịch đã có nhiều khởi sắc và tăng trưởng; đặc biệt là đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum.

- Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định; công tác đảm bảo an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy được chỉ đạo thường xuyên. Công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được tăng cường; công tác hợp tác quốc tế được thực hiện thường xuyên thông qua các hội nghị, diễn đàn để chủ động nắm bắt các định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Qua nghiên cứu báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 và hạn chế, khuyết điểm đã đề cập tại báo cáo. Ngoài ra, Ban nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể như:

- Tình hình thu ngân sách chưa đảm bảo tiến độ so với dự toán năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra, các khoản thu đạt thấp so với cùng kỳ năm trước, một số khoản thu có tỷ trọng lớn có tỷ lệ đạt thấp. Bên cạnh đó, tình hình giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia chậm so với kế hoạch, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai⁽⁴⁾, giá vật tư nông nghiệp tăng cao... làm hạn chế khả năng đầu tư. Ngành nông nghiệp chưa phát huy được yếu tố lợi thế và gắn với công nghiệp chế biến, thị trường tiêu thụ; hàng nông sản xuất khẩu thô còn chiếm tỷ trọng lớn. Việc tích tụ đất đai chỉ dừng lại ở việc liên kết sản xuất, chưa thực hiện quy hoạch, chỉnh trang đồng ruộng nhằm tạo thành cánh đồng lớn để sản xuất tập trung, liên kết theo chuỗi giá trị trong

⁽²⁾ Có 10/10 huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; có 9/10 huyện, thành phố duy trì chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, 01 huyện (huyện Kon Rẫy) đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; có 8/10 huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 và 02/10 huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 (huyện Đăk Hà và huyện Tu Mơ Rông). Có 10/10 huyện, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

⁽³⁾ Thực hiện đào tạo giáo dục nghề nghiệp các cấp trình độ cho 2.122 người, trong đó: Trình độ cao đẳng: 385 sinh viên; Trình độ trung cấp: 779 học sinh; Trình độ sơ cấp: 958 người (nghề lái xe ô tô các hạng). Đào tạo nghề cho lao động với số lượng 207 học viên (đạt 6,3%), trong đó nghề nông nghiệp với 55 học viên (chiếm 1,7%), nghề phi nông nghiệp 152 học viên (chiếm 4,6%), Ước thực hiện đến ngày 30/6/2023 tổ chức đào tạo cho khoảng 1.500 học viên..

⁽⁴⁾ Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của mưa dông, gió lốc, mưa đá đã làm tốc mái 21 ngôi nhà và nhà làm việc Ủy ban nhân dân xã Ngọc Ráo và Trường Tiểu học xã Đăk Kroong, sập 01 nhà rẫy, thiệt hại khoảng 412,46 ha cây trồng trên địa bàn thành phố Kon Tum...

sản xuất nông nghiệp; hoạt động của Hợp tác xã còn cầm chừng, hiệu quả chưa cao.

- Việc thực hiện bàn giao diện tích rừng do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý về cho các đơn vị chủ rừng theo Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh còn khó khăn, vướng mắc. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện tiếp tục thực hiện chậm so với quy định⁽⁵⁾.

- Giảm số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã⁽⁶⁾; chưa đảm bảo việc duy trì tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, nhất là đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc các xã khu vực I và người dân tộc thiểu số bị giảm thẻ do bị điều chỉnh theo Quyết định số 861/QĐ-TTg (xã đạt chuẩn nông thôn mới).

- Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng chưa được xử lý triệt để; tình hình vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, cháy rừng trên địa bàn tỉnh tuy có giảm (03 tiêu chí), tuy nhiên vẫn còn xảy ra⁽⁷⁾.

*** Một số nội dung đề nghị báo cáo làm rõ:**

- Báo cáo làm rõ nguyên nhân tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2023 đạt tỷ lệ thấp (6,8%) so với cùng kỳ năm trước (9,69%).

- Qua theo dõi, việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện vẫn còn chậm, chưa được khắc phục, gián tiếp ảnh hưởng tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư khởi công mới trong năm 2023. Đề nghị báo cáo làm rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục.

- Hiện nay, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đạt tỷ lệ thấp, việc chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dẫn đến việc chậm giao bổ Kế hoạch vốn, triển khai thực hiện đầu tư, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

II. Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Để góp phần thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2023 đã được xác định tại Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, ngoài các nội dung đã nêu trong báo cáo, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

- Chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra.

⁵ Huyện Đăk Hà (30/5/2023), Tu Mơ Rông (26/5/2023), Kon Plong (26/5/2023), Kon Rẫy (18/5/2023), Đăk Glei (18/5/2023), Ngọc Hồi (11/5/2023), Ia H'Drai (31/3/2023), Đăk Tô (21/3/2023), Sa Thầy (13/3/2023) và thành phố Kon Tum (12/5/2023)

⁶ Năm 2022 đạt 100%, 6 tháng đầu năm 2023 đạt 99%

⁷ Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện 23 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp với khối lượng vi phạm khoảng 57,273 m³ gỗ, diện tích thiệt hại khoảng 3,377 ha; giảm 32 vụ, khối lượng vi phạm giảm 132,84 m³ gỗ, diện tích thiệt hại giảm 28,262 ha so với cùng kỳ

- Tăng cường quản lý, chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế; tích cực thu hồi nợ thuế; điều hành chi ngân sách bám sát dự toán, tiết kiệm, hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công; đảm bảo công khai, minh bạch trong đấu thầu dự án. Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định phê duyệt đầu tư dự án, công trình, chương trình đảm bảo cân đối, lồng ghép đủ vốn thực hiện, hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo kế hoạch; khắc phục những hạn chế bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ rừng theo kiến nghị của các Đoàn giám sát HĐND tỉnh⁸, đồng thời theo dõi, chăm sóc đối với những diện tích đã thực hiện đảm bảo tỷ lệ cây sống ở mức cao nhất.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, tài nguyên môi trường. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ công tác quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Chỉ đạo các địa phương bố trí kinh phí để thực hiện việc đo đạc chính quy, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Chấn chỉnh công tác quản lý, cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông; Rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ những điểm mỏ không còn phù hợp. Đơn giản quy trình cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, tạo điều kiện các địa phương sử dụng nguyên vật liệu tại chỗ đầu tư các công trình thuộc các Chương trình MTQG.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tiêm chủng vắc-xin cho những nhóm có nguy cơ mắc bệnh và tiếp tục truyền thông để người dân có ý thức phòng, chống dịch; kiểm soát chặt chẽ việc mua, sử dụng thuốc, vật tư y tế cho phòng, chống dịch theo đúng quy định. Hiện nay, với việc Trung ương thông báo chuyển bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B cho thấy bệnh đã được kiểm soát, tuy nhiên đề nghị chỉ đạo cơ quan y tế không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, sẵn sàng các điều kiện cần thiết để ứng phó với các đại dịch có thể xảy ra và dịch COVID-19 có thể quay lại.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, nhất là việc giao và giải ngân vốn ngân sách trung ương năm 2023; kịp thời hướng dẫn các sở, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện tránh trùng lặp các nội dung, nhiệm vụ theo từng Chương trình. Bên cạnh đó, rà soát các quy định có liên quan, xây dựng và trình cấp thẩm quyền ban hành các chính sách về cơ chế lồng ghép nguồn vốn, cơ chế huy động các nguồn lực,... thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

⁸ Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, trao quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về đất đai, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Kịp thời tháo gỡ, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2023. Đồng thời chỉ đạo giải quyết các kiến nghị qua giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo cụ thể kết quả giải quyết về các cơ quan giám sát.

III. Về dự thảo Nghị quyết

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2023. Đồng thời chỉ đạo, rà soát điều chỉnh số liệu tại Báo cáo và một số nội dung giải pháp tại dự thảo Nghị quyết để đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp thứ 5 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT-NS.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Hồ Văn Đà